

บอร์ด ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจดู รร.ร่วมพัฒนา

นำเสนอเมื่อ : 31 ม.ค. 2562

รมว.ศึกษาธิการ ประชุม บอร์ด ก.ค.ศ. เห็นชอบตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อมาช่วยบริหารโรงเรียนร่วมพัฒนา ดาน เลขธิการ ก.ค.ศ. มีน ไม่รู้มีการรับทำวิจัยและแบบฟอร์มครุ คศ.3 และครุ คศ.4 ส่งตรวจสอบทันที หากพบมีความผิดเป็นคดีอาญา และโดนโทษวินัยร้ายแรง

วันนี้ (30 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจขึ้น ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจชุดนี้ ได้ตั้งขึ้นเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะนำมาใช้กับกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partner School) ให้มีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะของโรงเรียนกลุ่มเฉพาะพิเศษ และสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องหลักเกณฑ์การจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนกว่า 4,000 คน ที่จะเข้ารับการอบรม และในการอบรมครั้งนี้สามารถที่จะจะมีหลักสูตรใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเขามารวมด้วยได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมก็มีความเห็นว่าหลักเกณฑ์การอบรมสามารถยืดหยุ่นได้ หากต้องที่จะเพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพิ่มเข้ามา

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติรับหลักการ เรื่องการขอกรอบอัตรากำลังของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (กศน.) และมอบหมายให้ กศน. กลับไปทำรายละเอียดตำแหน่งต่างๆ เพิ่มเติมและให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งกลับมาเสนอในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

ด้าน น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ส่วนกรณีในโลกโซเชียลมีมีการเปิดเพจรับทำวิจัยและแบบฟอร์มครุ คศ.3 และครุ คศ.4 นั้น เรื่องนี้ทาง ก.ค.ศ. ไม่เคยทราบมาก่อน ว่ามีการเปิดรับทำวิจัยในลักษณะดังกล่าว แต่ตนจะรับเรื่องไปตรวจสอบ หากพบว่าทำจริงก็จะมีคดีอาญา และในส่วนของข้าราชการครูมีจ้างทำเรื่องดังกล่าว ถือว่าเป็นการทำคามผิดวินัยร้ายแรง แต่ทั้งนี้ที่ผ่านมา ก.ค.ศ. ไม่เคยตรวจพบการจ้างทำวิจัย เพื่อรับการประเมินเป็นครุ คศ.3 และครุ คศ.4 ทั้งนี้ยืนยันว่า ก.ค.ศ. ไม่สนใจกับเรื่องนี้ และมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 30 มกราคม 2562](#)